

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Ngày 20 tháng 5 năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Hội đồng) đã có buổi họp xét khen cao đợt 1 năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi họp có các đồng chí trong Thường trực và các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo tổng hợp danh sách và kết quả thẩm định đề nghị khen cao đợt 1 năm 2014 cho các tập thể và cá nhân do các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất; một số nội dung, chương trình trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2014, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh kết luận:

1. Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Tuy nhiên, phong trào thi đua chưa đồng đều, liên tục, còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Việc khen thưởng còn chưa kịp thời; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn thấp. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao.

2. Về danh sách đề nghị khen cao đợt 1 năm 2014 do các sở, ngành cơ quan, đơn vị đề xuất, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tập họp, thẩm định, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, Hội đồng đã xem xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đối chiếu giữa thành tích đạt được với các tiêu chuẩn quy định để xét mức khen phù hợp, vừa đảm bảo ghi nhận, tôn vinh công lao đóng góp, vừa đảm bảo tiêu chuẩn, công bằng, dân chủ. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục trình UBND tỉnh ký báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

3. Về một số nội dung, chương trình trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng tỉnh trong năm 2014: Để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014. Phát động các phong trào thi đua phải tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan không thực chất. Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Mặt khác, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng thực chất, đúng tiêu chuẩn; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đặc biệt, hạn chế khen đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, các cá nhân, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện, thống nhất giao chỉ tiêu mỗi tổ chức đoàn thể chính trị mỗi năm 2 lần khen chuyên đề, cụ thể trong năm 2014 như sau: Hội Nông dân: 60 cá nhân, Liên đoàn lao động tỉnh: 50 cá nhân; Hội Cựu Chiến binh: 10 cá nhân; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 20 cá nhân, Đoàn thanh niên: 10 cá nhân.

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ số lượng, chỉ tiêu khen thưởng chung hàng năm của tỉnh để có sự phân bổ các chỉ tiêu khen cho các cấp, các ngành một cách hợp lý trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu khen cho các đối tượng thuộc các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như đã nêu trên. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai xét, đề xuất khen vào thời gian thích hợp, gắn với tổng kết các phong trào thi đua chung, các phong trào thi đua chuyên đề hoặc các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả của công tác khen thưởng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Khối trưởng Khối Thi đua;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT, NC.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Trương An Ninh